

VŨ THƯ Đẩy mạnh triển khai phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”

Với nhiều tính năng, tiện ích, ý nghĩa, phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” hiện thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Vũ Thư hưởng ứng cài đặt và đưa vào khai thác, sử dụng.



Đảng viên trẻ Đảng bộ xã Tân Lập (Vũ Thư) hướng dẫn đảng viên cao tuổi Chi bộ thôn Trà Khê khai thác, sử dụng phần mềm.

Thay vì lướt facebook hoặc xem các chương trình giải trí trên điện thoại thông minh, giờ đây, mỗi buổi tối, đảng viên Đào Xuân Thôn, 63 tuổi, Chi bộ thôn Trà Khê, xã Tân Lập lại có đam mê mở phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” để tìm hiểu thông tin, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. “Thông tin được cập nhật liên tục, phong phú đã hấp dẫn, lôi cuốn tôi; đồng thời, sau mỗi lần xem, trả lời đúng các câu hỏi về các chỉ thị, nghị quyết đã xem, tôi còn được tích lũy điểm nên càng hào hứng hơn” - ông Thôn chia sẻ.

Đảng bộ xã Tân Lập hiện có 307 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Để triển khai sâu rộng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, Đảng ủy xã đã phối hợp tổ chức 2 buổi tập huấn kỹ năng cài đặt, sử dụng ứng dụng cho đảng viên. Rà soát, thống kê độ tuổi, tỷ lệ đảng viên sử dụng điện thoại thông minh, phối hợp lắp đặt internet ở 100% hộ trường thôn. Đảng ủy xã phát động phong trào đảng viên trẻ nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong thực hiện, đồng thời hỗ trợ đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng phần mềm. Đến nay, 100% đảng viên có điện thoại thông minh, tương đương 70% tổng số đảng viên của Đảng bộ xã đã cài đặt phần mềm. Nhiều đảng viên thường xuyên sử dụng phần mềm để khai thác thông tin, tài liệu, nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết. 100% chi bộ đã sử dụng tính

hoạt động của từng đảng viên thông qua phần mềm. Hầu hết đảng viên của Chi bộ thôn Trà Khê hưởng ứng rất nhiệt tình, thường xuyên khai thác, sử dụng phần mềm. “Sinh hoạt chi bộ” trên phần mềm. Đảng bộ huyện Vũ Thư hiện có trên 10.000 đảng viên. Để triển khai sâu rộng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”, từ tháng 11/2021 đến nay, Huyện ủy Vũ Thư đã ban hành 10 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, tổ giúp việc. Huyện chỉ đạo các địa phương phối hợp lắp đặt mạng internet tại 209/209 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức, tập huấn kỹ năng cài đặt, sử dụng phần mềm cho cán bộ, đảng viên; phát động cán bộ, đảng viên trẻ nêu cao tinh thần xung kích, tiên phong thực hiện, đồng thời hỗ trợ đảng viên cao tuổi cài đặt, sử dụng phần mềm. Đến nay, hầu hết đảng viên có điện thoại thông minh trên địa bàn huyện đã hoàn thành cài đặt phần mềm. Nhiều đảng viên tích cực, hào hứng trong việc khai thác, sử dụng các tính năng, tiện ích của phần mềm, đặc biệt trong việc nghiên cứu, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, có số điểm tích lũy cao. Một

số chi bộ đã ứng dụng hiệu quả “Sổ tay đảng viên điện tử” góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hạn chế hiện nay là tỷ lệ đảng viên từ 60 tuổi trở lên ở hầu hết các chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn chiếm khoảng 30 - 40%, khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ thông tin để khai thác, sử dụng hiệu quả phần mềm; nhiều đảng viên không có điện thoại thông minh, gia đình không có kết nối internet; phần mềm còn một số chi tiết cần tiếp tục được tối ưu hóa; một số đảng viên còn ngại học hỏi, tiếp cận công nghệ thông tin... Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư khẳng định: Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với tinh thần quyết tâm cao, Huyện ủy Vũ Thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy từ huyện đến cơ sở bằng mọi hình thức, tập trung tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức đảng, đảng viên khẩn trương cài đặt, sử dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử”. Trước mắt, trong tháng 4 và tháng 5/2022, các tổ chức đảng tổ chức tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm cho 100% thành viên chi ủy các chi bộ theo hình thức các tay chỉ việc, bảo đảm sử dụng thành thạo phần mềm, từ đó hướng dẫn, hỗ trợ đảng viên. Ban Thường vụ Huyện ủy quán triệt việc triển khai, sử dụng phần mềm là một tiêu chí đánh giá thi đua đối với các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Cán bộ, đảng viên huyện Vũ Thư quyết tâm triển khai, sử dụng hiệu quả phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

QUYNH LƯU

Chống buôn lậu, gian lận thương mại lĩnh vực y tế

Là thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh), thời gian qua, Sở Y tế đã triển khai nhiều giải pháp đấu tranh, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế. Sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng đã góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.



Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các cơ, ngành chức năng kiểm tra hoạt động kinh doanh thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế tại một cửa hàng trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Do nghi ngờ người thân bị nhiễm SARS-CoV-2, chị Hoàng Thị Hồng Thái, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình vội đến quầy thuốc gần nhà để hỏi mua kit test nhanh Covid-19. Chị Thái chia sẻ: Cũng như khi mua thuốc chữa bệnh, đi mua kit test nhanh Covid-19 tôi chỉ biết mua chứ không hề biết chất lượng sản phẩm ra sao, giá cả đắt rẻ như nào, người ta bán cho như nào thì nhận vậy. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ, phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của các nhà thuốc để người dân tránh bị tiền mất, tật mang. Không riêng chị Thái, hầu hết người dân khi đi mua thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, vật tư y tế đều không có kiến thức về y dược và không có khả năng phân biệt hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng lậu nên rất dễ bị xâm phạm quyền lợi. Ông Hà Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết: Cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới người dân, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực y tế, chúng tôi đã chỉ đạo các phòng chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát các trường hợp vi phạm. Đồng thời, triển khai, phát huy hiệu quả đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, từ đó vào cuộc xác minh, kiểm tra, kịp thời xử lý bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường thuốc, vật tư y tế.

Năm 2021 và những tháng đầu năm nay, Thanh tra Sở Y tế tập trung cao việc kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, khám, điều trị bệnh. Năm 2021, lực lượng chức năng đã kiểm tra 685 lượt, xử lý 47 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 243 triệu đồng. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra 73 vụ, xử lý 24 vụ vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách nhà nước hơn 100 triệu đồng. Ông Phí Đình Dương, Phó

Chánh Thanh tra Sở Y tế cho biết: Qua tổng hợp các vụ vi phạm đã xử lý, hành vi vi phạm của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chủ yếu là không niêm yết hoặc niêm yết giá thuốc không đầy đủ, chưa đúng quy định; chưa có giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, khám chữa bệnh; kinh doanh hàng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ hoặc có nhãn phụ bằng tiếng Việt nhưng không đủ nội dung thông tin theo quy định... Đơn cử, giữa tháng 2/2022, Thanh tra Sở Y tế đã xử phạt nhà thuốc PharmaCity số 1066 ở phường Trần Lâm, thành phố Thái Bình 20 triệu đồng về hành vi bán lẻ thuốc tân dược nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Hay mới đây, ngày 7/3, Thanh tra Sở Y tế xử phạt hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hến ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình 10 triệu đồng về hành vi lưu hành trang thiết bị y tế trên thị trường là hàng nước ngoài nhưng không kèm

theo nhãn phụ với đầy đủ thông tin theo quy định... Sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt của ngành y tế đã góp phần quan trọng bảo đảm cho thị trường thuốc, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh ổn định, không để xảy ra tình trạng biến động về giá, đầu cơ tích trữ gây hàng tạo khan hiếm hàng hóa trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp và hạn chế hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ trôi nổi trên thị trường. Tuy nhiên, những hành vi vi phạm của doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị phát hiện, xử lý thời gian qua cho thấy tiềm ẩn nguy cơ gian lận thương mại, tiếp tay cho nạn buôn lậu dưới hình thức mới tinh vi hơn. Điều đáng nói, những hành vi này không chỉ gây thiệt hại về tiền bạc cho người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí tính mạng của người dân, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền các cấp và cả cộng đồng.

KHÁC ĐUẨN

Phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên Trường Đại học Thái Bình



Sinh viên Trường Đại học Thái Bình tham gia hội thi sinh viên nghiên cứu khoa học do nhà trường tổ chức.

Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một trong những hoạt động hỗ trợ tích cực cho việc dạy và học. Xác định rõ điều đó, Trường Đại học Thái Bình đã tạo mọi điều kiện, giúp sinh viên có môi trường tốt nhất để các em tự tìm tòi, sáng tạo, đam mê NCKH, từ đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Nguyễn Thu Thảo là sinh viên năm thứ nhất Khoa

Quản trị kinh doanh. Trong quá trình học tập cũng như tìm hiểu thực tế, em nhận thấy những bất cập trong tiếp cận và kết nối giữa quý tín dụng và khách hàng. Nhờ sự hướng dẫn của thầy cô cùng những kiến thức đang học, em đã nghiên cứu và phát triển đề tài khoa học “Các hệ thống chỉ tiêu để đánh giá năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam”. Đề tài khi

ứng dụng vào thực tiễn sẽ giúp các ngân hàng đánh giá chính xác được tình hình tài chính trong bối cảnh hiện nay. Nguyễn Thu Thảo chia sẻ: Mặc dù là sinh viên năm thứ nhất nhưng em đã được các thầy cô tạo điều kiện tham gia NCKH. Thông qua đó, những sinh viên như em được củng cố, trau dồi kiến thức sau mỗi giờ học lý thuyết trên lớp và phát triển những kỹ năng mềm. Đây

sẽ là hành trang bổ ích giúp chúng em có nhiều cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp. Cũng nhiều lần tham gia các hội thi NCKH, Trình Công Dân, lớp ĐH7, Trường Đại học Thái Bình cho biết: Qua mỗi hội thi, em rút ra được nhiều bài học bổ ích, phát triển được tính năng động, sáng tạo, khả năng tự duy độc lập, tự nghiên cứu; phát huy những điểm mạnh, áp dụng khoa học công nghệ vào giải quyết vấn đề thực tiễn. Trường Đại học Thái Bình là đơn vị đạt nhiều giải thưởng tại các hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật các cấp. Những năm qua, bên cạnh công tác đào tạo nghề, nhà trường còn thường xuyên tổ chức các hội thi sáng tạo khoa học cho sinh viên, từ đó góp phần đổi mới phương thức dạy và học, phát triển năng lực nghiên cứu và sáng tạo của sinh viên. Từ năm 2016 đến nay, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã tích cực tham gia hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật tỉnh. Kết quả, toàn

trường có 49 giải pháp dự thi, trong đó 19 giải pháp đạt giải. Nhà trường cũng là một trong những đơn vị được Ban tổ chức hội thi đánh giá rất tích cực, có số lượng giải pháp dự thi và số lượng giải đạt nhiều trong toàn tỉnh. Cũng từ năm 2016 đến nay, nhà trường đã và đang thực hiện hơn 300 đề tài, sáng kiến khoa học cấp cơ sở. Các đề tài phần lớn tập trung nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp về công tác quản lý, giảng dạy trong nhà trường. Nhiều đề tài là các mô hình xuất phát từ thực tiễn giảng dạy, vừa là sản phẩm NCKH vào ứng dụng trực tiếp trong giảng dạy và học tập của thầy và trò, góp phần tiết kiệm chi phí mua trang thiết bị hàng năm cho nhà trường và các khoa chuyên ngành. Ngoài ra, hàng năm, căn cứ kế hoạch của nhà trường, các khoa đào tạo đều tổ chức cho sinh viên tham gia NCKH. Đây chính là hoạt động bổ ích giúp sinh viên làm quen với nghiên cứu, rèn luyện tự duy khoa học, khám phá điều mới lạ, bổ ích, hình thành thói quen hợp tác, làm việc nhóm. Nhà trường đã 4 lần tổ chức hội thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp trường với 60 đề tài tham gia. Kết quả có 7 giải nhất, 9 giải nhì, 10 giải ba và 26 giải khuyến khích. Công tác đào tạo luôn

gắn với NCKH - đó là một trong những mục tiêu được Trường Đại học Thái Bình đặt ra. Khi sinh viên có những ý tưởng mang tính sáng tạo và có khả năng ứng dụng vào cuộc sống, giảng viên sẽ định hướng và tạo điều kiện tối đa để các em triển khai. Thấy giáo Đặng Văn Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường cho biết: Mỗi năm nhà trường có 50 - 60 sinh viên đăng ký tham gia các đề tài NCKH. Nhiều đề tài có tính thực tiễn cao, đạt nhiều giải thưởng trong các hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật hàng năm. Qua các hội thi NCKH, sinh viên được nâng cao năng lực bản thân cũng như kỹ năng nghề nghiệp đang theo học. Để đẩy mạnh hơn nữa phong trào NCKH trong sinh viên, nhà trường tiếp tục phát động phong trào NCKH ở tất cả các khoa đào tạo. Đoàn Thanh niên nhà trường cũng đang tích cực tham mưu Ban Giám hiệu những phương án hỗ trợ sinh viên NCKH, quan tâm sát sao hơn tới những đề tài sinh viên đang thực hiện, giúp các em hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Tổ chức tốt các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm về phương pháp học tập và NCKH.

THU HOÀI

NHỮNG XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ TIẾP TỤC “BÙNG NỔ” SAU NĂM 2021

Trong suốt hai năm đối mặt với đại dịch COVID-19, công nghệ đã giúp cá thể giới chuyển mình để đáp ứng những đòi hỏi của một thực tế mới. Dưới đây là những xu hướng công nghệ mà giới chuyên gia tin rằng sẽ không biến mất ngay cả khi đại dịch chấm dứt.

- XU HƯỚNG MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC KẾT HỢP**
Với sự phát triển không ngừng của công nghệ, trong tương lai, nhiều ngành nghề, đặc biệt là những ngành ít cần tiếp xúc trực tiếp, sẽ vẫn duy trì xu hướng làm việc từ xa do tính linh hoạt của mô hình này.
- TĂNG CƯỜNG AN NINH MẠNG**
Xu hướng làm việc từ xa trong đại dịch buộc các doanh nghiệp trong thời gian tới cần chú trọng vào việc bảo vệ dữ liệu, thiết bị và mạng nội bộ của mình.
- ĐA NỀN TẢNG Đám Mây**
Các tổ chức dù ở quy mô nào đều có thể tiết kiệm chi phí, tối ưu bảo mật và hưởng thêm nhiều lợi thế khi làm việc trên nền tảng đám mây - các dịch vụ máy tính lưu trữ dữ liệu trên Internet.
- KHÁM CHỮA BỆH TỬ XA**
Đây là mô hình quan trọng giúp tránh lây lan dịch bệnh, cung cấp nhanh nhất dịch vụ y tế tại nhà thông qua hội chẩn trực tuyến, thư điện tử, gọi điện thoại...

THU HOÀI
https://infographics.vn